





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>มะเร็งรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, phigudkhaow, , thereporters)</p> <ul style="list-style-type: none"> - น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สร.ฝ่ายการเมือง เผย ผู้ป่วยมะเร็งสามารถใช้สิทธิได้ตามแนวทางรักษาทุกที่ โดยไม่ใช้ใบส่งตัวเพื่อประกอบการเบิกจ่าย แต่ในการเข้ารับรักษาครั้งแรกยังจำเป็นต้องมีใบประวัติที่วินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยมะเร็ง เนื่องจาก การส่งข้อมูลผ่านออนไลน์ยังไม่เป็นระบบเดียวกันทั้งหมด ซึ่ง สปสช.เตรียมพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบเดียวกัน เพื่อลดการส่งประวัติข้อมูลทางการแพทย์แบบกระดาษ 	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>คก.ป้องกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผวก., สยามรัฐ, มติชน, บ้านเมือง, hfocus, voicetv, thereporters)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดโครงการป้องกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชาอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย พ.ศ. 2568 โดยจัดระบบดูแลสุขภาพชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 6,603 คน ภายใต้แนวคิด “HEALTH for HAUJ” ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นและใช้หวัดใหญ่ก่อนเดินทาง ออกหนังสือรับรอง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมส่งทีมแพทย์ 42 คนไปให้การดูแลรักษาระหว่างการประกอบพิธีฮัจย์ตาม ข้อกำหนดของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และติดตามเฝ้าระวังสุขภาพหลังเดินทางกลับ ผู้แสวงบุญในจังหวัดต่างๆติดต่อบริการได้ที่สถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ ตั้งแต่ 11 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2568 	
<p>ยกระดับงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, pantip, thailandplus)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายเดชอัครม์ ขาวทอง รมช.สธ.เปิดงานสัมมนาวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย สมุนไพร และการแพทย์ทางเลือกเพื่อมุ่งสู่สากล พร้อมกล่าวว่า สร.ร่วมมือกับ สนง.คกก.ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดทำแผนวิจัยระดับชาติที่ครอบคลุมการแพทย์แผนไทย สมุนไพรและการแพทย์ทางเลือก และร่วมกับ สวรส. ด้านการวิจัยทางคลินิก รวมถึงประสานกับราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ เพื่อพัฒนาการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้ออย่างมีมาตรฐาน พร้อมทั้งยกระดับงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย ด้วยการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในงานวิจัยทางคลินิก เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr.Dark</p> <ul style="list-style-type: none"> - โพสต์แสดงความเห็นว่า ฟ้าทะลายโจรมีงานวิจัยว่าไม่ได้ผล ก็พยายามซื้อขี้เฉพาพวกที่ขายแผนปัจจุบันแล้วไม่ได้ผล ก็ยังยึดเหนี่ยวให้ใช้ แต่มาอ้าง AI ทั้งที่ AI ไม่เคยบอกให้ใช้ 	
<p>เร่งรัดหน่วยงานในสังกัดสร.เบิกจ่ายงบปี 68</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (TheCoverage)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.มณฑิร คณาสวัสดิ์ รองปลัด สร. ปฏิบัติราชการแทนปลัด สร. ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด แจ้งหน่วยงานในสังกัดเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 68 รายการงบลงทุน ให้เสร็จ หลัง คกก.ติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายบฯ ขอมา ซึ่งจะทำให้มีเม็ดเงินภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้โดยเร็ว รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 	
<p>ฝุ่นPM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพิ่มสื่อ เว็บไซต์ (TNNThailand)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร หัวหน้าผู้ตรวจฯ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ คาดว่าจากนี้สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 จะเพิ่มขึ้นจนอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีข้อสั่งการให้ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง รวมถึงหน่วยงานส่วน 	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ภูมิภาค ปฏิบัติตาม 4 มาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งศูนย์รองรับประชาชนปลอดภัย (Clean Room-Shelter) ในจังหวัดเสี่ยงสูง เตรียมมาตรการคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อ เมื่อค่า PM2.5 ระดับสีแดงติดต่อกันเกิน 3 วัน ให้เปิดศูนย์รองรับฯ และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเปราะบางเข้าพัก โดยมีการจัดทำห้องปลอดภัยแล้ว 16,246 ห้อง ใน 70 จังหวัด รองรับประชาชนได้ถึง 1.91 ล้านคน ล่าสุดมีผู้เข้ารับบริการสะสม 284,369 ราย สนับสนุนมุ้งลู่ฝุ่น 1,363 ชุด ครอบคลุม 38 จังหวัด สนับสนุนหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95 ให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่รวม 2.6 ล้านชิ้น สำหรับสำรองให้กลุ่มเสี่ยงใช้ได้อีก 2 เดือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- บกปก.ช. เผยคุณภาพอากาศวันนี้ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก หลายพื้นที่เป็นสีฟ้า-สีเขียว จุดความร้อนลดลงในทุกพื้นที่ก่อนจะกลับมาก่อตัวอีกครั้งช่วงสั้น ๆ ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2568</p>	
<p>โรคไข้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวสด, hfocus, ch7, tnn, thailandplus, nbt, thaitabloid)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เผยการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือน ต.ค.67-ม.ค.68 พบไข้หวัดใหญ่ ชนิด A/H1N1 มากที่สุดร้อยละ 39.46 รองลงมาคือชนิด B ร้อยละ 34.86 และชนิด A/H3N2 ร้อยละ 25.68 และจากการวิเคราะห์สายพันธุ์ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิค Whole genome sequencing วิเคราะห์ลำดับพันธุกรรมทั้งจีโนมพบว่าไข้หวัดใหญ่ชนิด A/H1N1 พบการกระจายมากที่สุดในสัดส่วนร้อยละ 86.75 สอดคล้องกับสถานการณ์ทั่วโลก นอกจากนี้ จากการประเมินสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในประเทศไทยกับสายพันธุ์วัคซีนปี 2025 พบว่ามีความสอดคล้องกัน วัคซีนที่ใช้ในประเทศไทยยังสามารถป้องกันสายพันธุ์ของเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่พบในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (สวท., สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ไทยรัฐ, มติชน, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวสด, hfocus, ch7, tnn, thailandplus, nbt, thaitabloid, thereporters, topnews, inn, thaipbs., pptv)</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 24 ก.พ. 68 มีผู้ป่วยสะสม 131,826 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 12 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กอายุ 5 - 9 ปี รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี และกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ ภาคเหนือ รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยแนวโน้มผู้ป่วยรายสัปดาห์ในปีนี้สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 1.6 เท่า และสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ทั้งนี้ ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงป่วยแล้วอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ เช่น ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้มีโรคประจำตัว ผู้เป็นโรคอ้วน หญิงมีครรภ์ ควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เพื่อลดความรุนแรงของโรคและการเสียชีวิต พร้อมเน้นย้ำให้ดูแลสุขภาพและการป้องกันตนเอง</p>	
<p>การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค (PCV)...</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวหุ้น, บ้านเมือง, thecoverage hfocus, tnnthailand, linetoday, thaitodaynews,)</p> <p>- คกก. วัคซีนแห่งชาติ เห็นชอบในหลักการ การดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนการดำเนินงานของ อปท.ในการจัดซื้อจัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส (PCV) สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เพื่อลดการป่วยหนักและเสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน</p>	
<p>นมแม่มีไมโครพลาสติกน้อยมาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, TNNThailand, มติชน, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, CH7, HFocus, thaitodaynews, ไทยโพสต์)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เผยไมโครพลาสติก (MPs) พบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน และสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านอาหาร น้ำดื่ม อากาศ และเครื่องสำอาง รวมถึงจากภาชนะพลาสติกที่ไม่ได้มาตรฐาน งานวิจัยในไทยพบไมโครพลาสติกในน้ำนมแม่ แต่ปริมาณน้อยกว่าการดื่มนมจากขวดที่ผ่านความร้อนสูง ทำให้แม่หลายคนกังวลถึงผลกระทบต่อทารก อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับอันตรายระยะยาวหรือวิธีที่ไมโครพลาสติกเข้าสู่นมแม่ โดยจำเป็นต้องศึกษาต่อไป ทั้งนี้ ไมโครพลาสติกสามารถขับออกจากร่างกายผ่านปัสสาวะและเหงื่อได้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>คุ้มครองปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thailandplus)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. เฝย อย. บูรณาการทุกภาคส่วนคุ้มครองปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค เพื่อให้ประชาชนได้รับเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน ได้รับไอโอดีนเพียงพอและเหมาะสม โดยร่วมกับสสจ. ทั่วประเทศติดตามและเฝ้าระวังปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ให้คำแนะนำผู้ประกอบการ รวมถึงพัฒนาเครื่องมือช่วยคำนวณปริมาณไอโอดีนในผลิตภัณฑ์ ในปีงบประมาณ 2567 พบว่ามีปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภคสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดร้อยละ 90.1</p>	
<p>แนะแบ่งเวลารับสื่อลดเครียด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน ไทยรัฐ เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ อย. เฝย อย. กรมวิทย์ฯ ร่วมกับ กษ. โดย มกอช. และกรมวิชาการเกษตร ร่วมมือแก้ไขปัญหาราสารพิษตกค้างทางการเกษตรในผักและผลไม้ ดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ขับเคลื่อนด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร บูรณาการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ทั่วประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่แปลงปลูกจนถึงจุดจำหน่าย เพื่อลดความเสี่ยงต่อผู้บริโภค ผลตรวจปี 2566-2567 พบสารตกค้างเกินมาตรฐานเพิ่มขึ้น จึงเร่งตรวจสอบโรงคัดบรรจุและให้ความรู้แก่ผู้ค้าส่งเกี่ยวกับมาตรการควบคุมสารเคมีตกค้าง พร้อมส่งเสริมระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตร</p>	
<p>เปิดอาคารที่ทำการอสม. แห่งแรกในจังหวัดนราธิวาส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรม สบส. พร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอแว้งเพื่อตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายให้กับ อสม.ในพื้นที่ และทำการเปิดอาคารที่ทำการ อสม.อำเภอแว้ง นับเป็นที่ทำการอสม.แห่งแรกในจังหวัดนราธิวาส การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้มีการเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของอสม. ในเรื่องการให้บริการประชาชน โดยเฉพาะการให้ความรู้ในเรื่องของโรคเบาหวาน เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อการลดอัตราของผู้ป่วยโรคเบาหวานลง</p>	
<p>น่านมราชสีห์ ช่วยรักษาโรคลำไส้อักเสบเฉียบพลัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk, news1live)</p> <p>- กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชี้แจง กรณีมีข้อมูลระบุว่า น่านมราชสีห์ ช่วยรักษาโรคลำไส้อักเสบเฉียบพลันได้นั้น พบว่า เป็นข้อมูลบิดเบือน เนื่องจาก ผลการศึกษาในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง พบว่า สารสกัดน่านมราชสีห์ มีฤทธิ์ขับน้ำนม ขับปัสสาวะ แก้ไอ บรรเทาอาการหลอดลมอักเสบ แก้ท้องเสีย ลดการอักเสบ ขับพยาธิ และลดระดับน้ำตาลในเลือด อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อมูลการวิจัยในมนุษย์ จึงขอแนะนำให้ผู้ที่มีอาการทางระบบทางเดินอาหารปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ยาสมุนไพรทุกครั้ง</p>	
<p>ศูนย์ความเชี่ยวชาญทารกแรกเกิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เผยหน่วยทารกแรกเกิด สถาบันฯ ทำหน้าที่ดูแลทารกแรกเกิดที่คลอดจาก รพ.ราชวิถี รวมทั้งรับส่งต่อผู้ป่วยทารกแรกเกิดอาการหนัก และมีปัญหายุ่งยากซับซ้อนจากทั่วประเทศที่ต้องได้รับการรักษาเร่งด่วน โดยนำเทคโนโลยี "เครื่องลดอุณหภูมิ" และ "เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าสมอง" มาช่วยรักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะสมองขาดออกซิเจนหลังคลอด ซึ่งช่วยลดความเสียหายของสมองและเพิ่มโอกาสรอดชีวิต มาตั้งแต่ปี 2559 และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในปี 2560 โดยการดูแลทารกต้องอาศัยทีมแพทย์และบุคลากรเฉพาะทางร่วมมือกัน เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด</p>	
<p>บริการผลิตแขน-ขาเทียม ให้ผู้พิการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นายปรีดา วรหาร นพ.สสจ.นครพนม เฝย สสจ.นครพนม สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมปฏิบัติภารกิจ “โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสครบรอบ 70 พรรษา เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตคนพิการแขน-ขาขาด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จ.นครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568” ระหว่างวันที่ 24-26 ก.พ. 68 ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.เมือง ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม โดยจะมีพิธีมอบแขน-ขาเทียม ให้แก่ผู้พิการในวันที่ 28 ก.พ.68 ช่วยให้กลุ่มผู้พิการแขน-ขาขาด ในพื้นที่ จ.นครพนม และจังหวัดใกล้เคียง ได้รับบริการด้านกายอุปกรณ์อย่างทั่วถึง ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพิ่มคุณภาพชีวิต และพึ่งพาตนเองได้</p>	
<p>บุหรีซอมบี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>-นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย สบยช. เตือนภัย “บุหรีซอมบี้” มีส่วนผสมของสาร เอโทมิเดท (Etomidate) ยานาสลบที่ใช้ในทางการแพทย์ หากใช้ในทางที่ผิดเหมือนยาเสพติด ทำให้วังงิมอย่างรุนแรง อัตราการหายใจลดลง หรือเกิดภาวะหายใจล้มเหลวจนเป็นอันตราย ความดันโลหิตต่ำ คลื่นไส้อาเจียนสับสน หมดสติ อาจทำให้เสียชีวิตได้ อย่าหลงเชื่อคำชักชวนว่าปลอดภัยหรือ ลองแค่ครั้งเดียวไม่เป็นไร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ช่อง 7)</p> <p>-ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจสถานบันเทิงย่านทองหล่อ ยามค่ำคืน ยังคงมีนักท่องเที่ยวไปใช้บริการตามผับหลายแห่ง จากการสังเกตยังไม่พบผู้ที่จำหน่ายบุหรีไฟฟ้าชัดเจน ขณะที่มีรายงานข่าวว่า "บุหรีไฟฟ้า" ประเภท "บุหรีซอมบี้" ไม่ได้เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว จนถึงขั้นแพร่ระบาด เนื่องจากต้นทุนที่ใช้ในการผลิตมีราคาสูง ทำให้ราคาขายแพงตามไปด้วย จึงเป็นความสนใจของคนเฉพาะกลุ่มเท่านั้น</p> <p>ขณะที่เลขาธิการ ป.ป.ส. ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า "บุหรีซอมบี้" ไม่ใช่ที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวในไทย แต่เป็นที่นิยมของกลุ่มชาวจีน ฮองกง และไต้หวัน ครั้งแรกที่เริ่มพบในไทยคือในปี 2566 จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่พกไปสูบในสถานบันเทิง และอีกครั้งช่วงปลายปี 2567 ที่มีกระแสหนุ่มสาวชาวจีนสนใจ "บุหรีซอมบี้" เป็นอย่างมาก ยืนยันจนถึงขณะนี้บุหรีประเภทดังกล่าวยังไม่แพร่ระบาดในไทย</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- เว็บไซต์รัฐสภาไทย เผยแพร่ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ซึ่งได้บรรจุ "รายงานของคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุหรีไฟฟ้าในประเทศไทย สภาผู้แทนราษฎร" ไว้ในวาระรายงานที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว โดยรายงานนี้ได้ศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมบุหรีไฟฟ้า พบว่าการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน แม้กฎหมายปัจจุบันห้ามนำเข้าและจำหน่าย แต่ยังมีช่องโหว่ในการบังคับใช้ พร้อมเสนอ 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1.แบนบุหรีไฟฟ้าทั้งหมด 2.ควบคุมภายใต้กฎหมายยาสูบ และ 3.อนุญาตภายใต้การกำกับดูแล ซึ่งเสี่ยงข้างมากของกรมการฯ สนับสนุนแนวทางที่ 3 เพื่อให้รัฐควบคุมและจัดเก็บภาษี ควบคุมไปกับการป้องกันเด็กและเยาวชน จากนี้ต้องรอผลพิจารณาของสภาและรัฐบาลว่าจะเลือกแนวทางใด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot</p> <p>- นพ.พิเชษฐ์ พิษขุนทด นพ.สสจ.บุรีรัมย์ เผยอาการป่วยของนักเรียนหญิง 3 คน ชั้น ป.5, ป.6 และ ม.2 ร.ร.แห่งหนึ่งใน อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ที่มีอาการอาเจียน แน่นหน้าอก หายใจไม่เต็มอิม จากการดูดบุหรีไฟฟ้าและดื่มน้ำกระเทียมเป็นเวลานาน ล่าสุดยังคงพักรักษาตัวที่ รพ.สตึก 2 ราย ส่วนอีก 1 ราย ถูกส่งตัวไปรักษาที่ รพ.บุรีรัมย์ ประมาณ 1 สัปดาห์แล้ว แม้ภาพรวมอาการเด็กจะดีขึ้น แต่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังต้องให้ยาป้องกันปอดอักเสบ และยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ และต้องเฝ้าสังเกตภาวะแทรกซ้อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, บ้านเมือง, ch3plus)</p> <p>- ตำรวจบุรีรัมย์ ตามรวบพ่อค้าบุหรีไฟฟ้า ขายทั้งหน้าร้านและในเฟซบุ๊ก “พอดสูบแล้วทั้ง เมืองแฝก” ตรวจพบมีกัญชา น้ำหอมโยเกิร์ตสูตรลับ อุปกรณ์บุหรีไฟฟ้า และอุปกรณ์ต้ม-ผสมน้ำกระเทียม หลังมีชาวบ้านร้องเรียนว่าขายให้แก่เยาวชนและนักเรียน ระหว่างดักซุ่ม พบลูกค้าเป็นเด็กหญิงอายุเพียง 12-13 ปีเท่านั้น กำเงินเข้าร้าน</p>	
<p>แก้ปัญหาคลินิกอบอุ้น ไม่ออกใบส่งตัว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, thebangkokinsight, thecoverage, hfocus)</p> <p>- นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงปัญหาคลินิกชุมชนอบอุ่นบางแห่งปฏิเสธการออกใบส่งตัว ว่า สปสช. รับทราบสถานการณ์ เบื้องต้นจะออกประกาศเรื่องการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการผู้ป่วยนอกใน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เขตพื้นที่กรุงเทพฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2568 โดยการปรับอัตราเหมาจ่ายรายหัว ตามภาระการรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุ และจะดำเนินการปรับรายเดือนตั้งแต่เดือนมี.ค. 68 เป็นต้นไป รวมถึงสพช.จำเป็นต้องใช้มาตรการทางสัญญาตามกฎหมาย เพื่อดำเนินการกรณีคลินิกชุมชนอบอุ่นปฏิเสธการส่งต่อโรคที่เกินศักยภาพ ซึ่งถือว่าไม่ดำเนินการตามมาตรฐานและไม่ปฏิบัติตามสัญญา ทั้งนี้ ในวันที่ 6 มี.ค.68 จะเชิญผู้ประกอบการคลินิกชุมชนอบอุ่นในกรุงเทพฯ ทำความเข้าใจเรื่องการกำกับคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขตามสัญญาต่อไป</p>	
<p>สพช.จัดบริการพบแพทย์ออนไลน์พร้อมจัดส่งยาถึงบ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สวพ.91, tnnthailand, linetoday, thailandplus, pptvhd36.)</p> <p>-สพช. เปิดทางเลือกให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท ด้วยบริการ “การแพทย์ทางไกล (Telemedicine)” พบแพทย์ผ่านระบบออนไลน์พร้อมจัดส่งยาถึงบ้าน ครอบคลุมเจ็บป่วยเล็กน้อย 42 อาการ ครอบคลุมทั่วประเทศแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่าน 3 แอปพลิเคชันสุขภาพที่เข้าร่วม ได้แก่ แอปพลิเคชัน Saluber MD - แอปพลิเคชัน Clicknic - แอปพลิเคชัน Mordee</p>	
<p>อภัยภูเบศรขานรับนโยบายยาสมุนไพรใช้บ่อย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง,)</p> <p>-พญ.ชนิดา สมุทรจินันท์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร พร้อมนำนโยบายของรมว.สธ. เกี่ยวกับยาสมุนไพรใช้บ่อยใน 10 กลุ่มโรคไปดำเนินการโดยมุ่งพัฒนาการทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการวิจัยทางคลินิก เพื่อพิสูจน์ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา โดยขณะนี้เรากำลังจะทำวิจัยทางคลินิก ของอิมัลเจลาจากสารสกัดกระดูกไก่ดำ เพื่อบรรเทาอาการปวดและเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อเข่าในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม และผลของตำรับสมุนไพรอภัยภูเบศรต่อการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้น เพื่อตอบรับสังคมสูงอายุ ซึ่งคาดว่าจะทำงานวิจัยทั้งสองชิ้นนี้แล้วเสร็จในปี 2569</p>	
<p>สั่งจำคุกอดีต ผอ.รพ.ตัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจวงในสาขาฯ และเพจสมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป โปสตรประเด็น ศาลสั่งจำคุก 2 ปี อดีต ผอ.รพ.ตัง ผิด ม.157 ฐานกลั่นแกล้งลูกน้อง ไม่รอลงอาญา มีผู้แสดงความเห็นว่าเป็นอดีต ผอ.รพ.ขอนแก่น</p>	
<p>อุบัติเหตุรถทัวร์พลิกคว่ำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, แนวหน้า, brighttv, kapook, INN, workpoint, ch7, one31, thebangkokinsight)</p> <p>- เกิดเหตุรถทัวร์คณะดูงานจากเทศบาลตำบลพรเจริญ จ.บึงกาฬ ไปศึกษาดูงานที่ จ.ระยอง โดยรถคันที่ 3 เกิดเหตุพลิกคว่ำบริเวณทางลงเขาศาลปู่โตน จ.ปราจีนบุรี ส่งผลให้มีเสียชีวิตที่เกิดเหตุ 16 ศพ เสียชีวิตที่ รพ.นาดี 1 ศพ และล่าสุดมีรายงานเสียชีวิตที่ รพ.กบินทร์บุรี 1 ศพ รวมเป็น 18 ศพ อยู่ระหว่างค้นหา 1 ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บ 23 ราย</p>	
<p>ฟาร์มไก่ไข่ส่งกลิ่นเหม็น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (c7)</p> <p>-ชาวบ้านหมู่ 1 และหมู่ 2 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทนกลิ่นเหม็นจากฟาร์มไก่ไข่ใกล้ชุมชนไม่ไหว มารวมตัวร้องเรียนที่หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ เพราะฟาร์มไก่ไข่ที่ส่งกลิ่นเหม็น เป็นของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งนี้ โดยตัวแทนชาวบ้าน แจ้งให้ผู้บริหารของวิทยาลัยทราบถึงความเดือดร้อน ที่ทำให้ชาวบ้านหายใจไม่สะดวก เพราะมีกลิ่นเหม็นจากขี้ไก่ตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ชาวบ้านเคยร้องเรียนไปที่เทศบาลนครเกาะสมุยถึง 4 ครั้ง ทางเทศบาลฯ จึงแนะนำให้สถานศึกษาเพิ่มตัวกรองกลิ่นให้เหมาะสมกับจำนวนไก่ที่เลี้ยง หากยังไม่สามารถแก้ไขได้ ก็อาจจะพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป</p> <p>ด้าน นายประเวศ ไทยประยูร ผู้จัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ได้มารับเรื่องร้องเรียน พร้อมรับปากกับชาวบ้านว่า หลังจากนั้นจะเร่งหาแนวทางการแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เตือนภัยขนมเยลลี่ลูกตา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (tnnthailand, linetoday)</p> <p>-กรณีเด็กมาเลเซียวัย 10 ขวบที่เสียชีวิตจากการสำลักขนมเยลลี่ลูกตานี้ แพทย์และนักโภชนาการเตือนว่า การสำลักเนื่องจากขนมมีลักษณะเหนียวและขนาดใหญ่ อาจทำให้ติดคอได้ง่าย โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่มีทักษะการเคี้ยวยังไม่ดีพอ นอกจากนี้ มีรายงานว่าเด็กหลายคนเกิดอาการปวดท้อง อาเจียน และมีไข้หลังบริโภคขนมเยลลี่ลูกตา ซึ่งแพทย์ระบุว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือสารปนเปื้อนที่มาจากการบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน และขนมเยลลี่บางชนิด อาจมีสารกันบูดหรือสีสังเคราะห์ที่เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบย่อยอาหารและระบบภูมิคุ้มกันของเด็ก</p> <p>ก่อนหน้านี้ อย.ได้ร่วมกับ ปคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดสำเพ็ง ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายขนมเยลลี่ลูกตารายใหญ่ พบสินค้าที่ไม่มีเลขสารบบอาหาร ไม่มีฉลากภาษาไทย และไม่สามารถระบุวันหมดอายุได้ เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการยึดของกลางกว่า 300,000 บาท และดำเนินคดีกับผู้ค้าผิดกฎหมาย พร้อมเตือนผู้ประกอบการให้เลือกซื้อขนมที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สวพ.91, thaiger, linetoday)</p> <p>-แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของมาเลเซีย ต้องหยุดโฆษณาขายขนมกัมมีรูปทรงลูกตา ตามคำสั่งของกระทรวงสาธารณสุข ประกาศห้ามขายขนมดังกล่าว หลังเกิดเหตุเด็กชายวัย 10 ขวบทานขนมชนิดนี้แล้วติดคอเสียชีวิต</p>	
<p>บลูโซน พื้นที่คนอายุยืน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>-บลูโซน พื้นที่ที่มีคนอายุยืนยาว และมีสุขภาพดี 5 เมือง ได้แก่ โอกินาวา (ญี่ปุ่น), ชาร์ดิเนีย (อิตาลี), อีคาเรีย (กรีซ), โลมาลินดา (สหรัฐอเมริกา) และ นิโคยา (คอ스타ริกา) รวมถึงบลูโซนใหม่ในสิงคโปร์ จนกลายเป็นบลูโซนแห่งที่ 6 ซึ่งที่น่าสนใจคือถูกสร้างโดยผู้นำประเทศ ด้วยการวางนโยบาย เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่ดี และอยู่ในแผนระยะยาว ซึ่งต่างจากบลูโซนดั้งเดิมทั้ง 5 แห่ง เพราะมีวิถีชีวิตเอื้อต่อการมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพดีอยู่แล้ว</p> <p>แดน บิวต์เนอร์ นักเขียนที่ศึกษาวิจัยและสัมภาษณ์ผู้คนที่อยู่ในพื้นที่บลูโซนในหลายประเทศ ระบุว่า เมืองไทยก็น่าจะวางนโยบายสร้างบลูโซนได้ในบางจังหวัด เพราะมีธรรมชาติที่สวยงาม มีอาหารการกิน พืชผักสมุนไพร ธรรมชาติที่เอื้อกับการมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพได้ แต่ไม่เคยมีนโยบายจริงจังในเรื่องนี้</p>	
<p>โรคลึกลับระบาดในคองโก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch3)</p> <p>-โรคลึกลับคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 50 รายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) โดยผู้ป่วยจะเสียชีวิตเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเริ่มมีอาการ โดยองค์การอนามัยโลกและแพทย์ในคองโกระบุว่า ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มมีอาการจนถึงเสียชีวิตนั้นใช้เวลาเพียง 48 ชั่วโมงเท่านั้น ทั้งนี้ พบว่าการระบาดครั้งแรกเริ่มขึ้นในเมืองโบลโก หลังจากมีรายงานว่าเด็ก 3 คนกินค้างคาวแล้วเสียชีวิต โดย พวกเขาเสียชีวิต 48 ชั่วโมงหลังจากมีอาการไข้เลือดออก ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่มีลักษณะอาการไข้ เลือดออก ปวดศีรษะ ปวดข้อ และอาการอื่นๆ</p>	